



กรมสุขภาพจิต  
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
สุราษฎร์ธานี

# บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์



ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๗



Contact Us

0-7791-6500

## ๑. ชื่อโครงการ

เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

## ๒. การมีส่วนร่วม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพในเรือนจำ ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทั้งกายและจิตได้ทัดเทียมกับบุคคลภายนอก เพื่อมุ่งเน้นในการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ การจัดบริการทางการแพทย์สำหรับสถานพยาบาลในเรือนจำและทัณฑสถาน การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) โดยความร่วมมือจากทุกกระทรวงในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขต้องจัดทีมแพทย์ จิตแพทย์ ทันตแพทย์ และจักษุแพทย์เข้าไปดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำอย่างสม่ำเสมอในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละโรงพยาบาล

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่กระทำความผิดสูงขึ้นเขตสุขภาพที่ ๑๑ มีจำนวนเรือนจำที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น ๑๕ เรือนจำ มีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น ๒๘,๗๕๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) มีจำนวนผู้ต้องขังป่วยจิตเวช ๗๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๑ ซึ่งเป็นผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่พันโทฯ จำนวน ๒๕๓ คน และ ในจำนวนนี้มีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชที่ก่อคดีซ้ำถึง ๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒.๗๗ ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ต้องขังถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตมาก ผู้ต้องขังส่วนใหญ่รู้สึกตัวเองด้อยคุณค่า ไม่มีอนาคต ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ สภาพแวดล้อมที่แออัดในเรือนนอน ทำให้บางคนนอนไม่พอ หรือนอนไม่หลับ ปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้แก่ ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล บางคนมีอาการเหมือนคนวิกลจริตเมื่ออยู่ในเรือนจำไปนานๆ ยังพบการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายอยู่ รูปแบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในปัจจุบันมีการบริการตรวจ คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ต้องขังทั้งรายเก่าและรายใหม่ ผู้ต้องขังที่ได้ที่ปัญหาสุขภาพจิตหรือ จิตเวชจะได้รับการดูแลทุกคน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำมีการดูแลให้ทานยาและระบบการตรวจรักษา ทั้งโดยจิตแพทย์และระบบ Telemedicine

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวชสำหรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ ๑๑ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับบุคคลอื่นตลอดไป

## ๓. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำเขตสุขภาพที่ ๑๑ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ

## ๔. วิธีการดำเนินงาน บรรยาย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

## ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระดับสจ./รพศ./รพท./รพช./เจ้าหน้าที่เรือนจำในเขตสุขภาพที่ ๑๑ และผู้ต้องขังจิตเวชที่พันโทฯและอาสาสมัครเรือนจำในเขตสุขภาพที่ ๑๑

(๑๑.๑) ลำดับ/กิจกรรม	(๑๑.๒) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(๑๑.๓) กลุ่มเป้าหมาย	(๑๑.๔) ผลผลิต (รายการกิจกรรม)	(๑๑.๖) หน่วยรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๑ การประชุม เชิงปฏิบัติการดำเนินงาน การติดตามผู้ต้องขังหลัง พ้นโทษบนระบบดิจิทัล ในเขตสุขภาพที่ ๑๑</p> <p>(ดำเนินการจัดประชุมใน รูปแบบปกติ/รูปแบบ ออนไลน์)</p> <p>(เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตในสสจ. รพศ. รพท. รพช. ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ จำนวน ๔๐ คน วิทยากร/คณะทำงาน จำนวน ๘ คน รวม ๔๘ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและ จิตเวชชุมชน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ การประชุม เชิงปฏิบัติการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขใน เรือนจำในการดูแล ผู้ต้องขังจิตเวช ในเรือนจำจังหวัดชุมพร</p> <p>(ดำเนินการจัดประชุมใน รูปแบบปกติ/รูปแบบ ออนไลน์)</p> <p>(เดือนมกราคม ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>อาสาสมัครสาธารณสุข เรือนจำจังหวัดชุมพร จำนวน ๕๐ คน เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๖ คน วิทยากร/คณะทำงาน จำนวน ๔ คน รวม ๖๐ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและ จิตเวชชุมชน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมอาสาสมัคร สาธารณสุขในเรือนจำ ในการดูแลผู้ต้องขังจิต เวชในเรือนจำอำเภอ หลังสวน</p> <p>(ดำเนินการจัดประชุมใน รูปแบบปกติ/รูปแบบ ออนไลน์)</p> <p>(เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>อาสาสมัครสาธารณสุข เรือนจำอำเภอหลังสวน จำนวน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๖ คน วิทยากร/คณะทำงาน จำนวน ๔ คน รวม ๕๐ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและ จิตเวชชุมชน</p>

(๑๑.๑) ลำดับ/กิจกรรม	(๑๑.๒) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(๑๑.๓) กลุ่มเป้าหมาย	(๑๑.๔) ผลผลิต (รายการกิจกรรม)	(๑๑.๖) หน่วยรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจังหวัดระนอง</p> <p>(ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบปกติ/รูปแบบออนไลน์) (เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจังหวัดระนอง จำนวน ๕๐ คน</p> <p>เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๖ คน</p> <p>วิทยากร/คณะทำงาน จำนวน ๔ คน</p> <p>รวม ๖๐ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจังหวัดพังงา</p> <p>(ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบปกติ/รูปแบบออนไลน์) (เดือนเมษายน ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจังหวัดพังงา จำนวน ๕๐ คน</p> <p>เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๖ คน</p> <p>วิทยากร/คณะทำงาน จำนวน ๔ คน</p> <p>รวม ๖๐ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน</p>

(๑๑.๑) ลำดับ/กิจกรรม	(๑๑.๒) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(๑๑.๓) กลุ่มเป้าหมาย	(๑๑.๔) ผลผลิต (รายการกิจกรรม)	(๑๑.๖) หน่วยรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า</p> <p>(ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบปกติ/รูปแบบออนไลน์) (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จำนวน ๔๐ คน</p> <p>เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๖ คน</p> <p>วิทยากร/คณะทำงาน จำนวน ๔ คน</p> <p>รวม ๕๐ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต</p> <p>(ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบปกติ/รูปแบบออนไลน์) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕๐ คน</p> <p>เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๖ คน</p> <p>คณะทำงาน จำนวน ๖ คน</p> <p>รวม ๖๐ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน</p>

(๑๑.๑) ลำดับ/กิจกรรม	(๑๑.๒) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(๑๑.๓) กลุ่มเป้าหมาย	(๑๑.๔) ผลผลิต (รายการกิจกรรม)	(๑๑.๖) หน่วยรับผิดชอบ
<p>กิจกรรมที่ ๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบปกติ/รูปแบบออนไลน์) (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๔ คน และคณะทำงานจำนวน ๖ คน รวม ๕๐ คน</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน</p>
<p>กิจกรรมที่ ๙ การติดตามเยี่ยมผู้ต้องขังจิตเวช หลังพ้นโทษในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๑๑ (ดำเนินการเยี่ยมในรูปแบบปกติ/รูปแบบออนไลน์) (เดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๗)</p>	<p>คน</p>	<p>ผู้ต้องขังจิตเวช หลังพ้นโทษ จำนวน ๖๐ คน/๒๐ ครั้ง</p>	<p>จำนวนครั้งการติดตามเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน</p>

**๖. ความสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต /โรงพยาบาล (นโยบายกรมฯ รายปี/แผนยุทธศาสตร์กรมฯ ภายใต้แผนฯ ๑๑)**

โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต คือ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตที่ ๓ สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี เป้าประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน

โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

**๗. ความสอดคล้องการปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

โครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

...๖. ๑๓.๑ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

...๖. ๑๓.๒ นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

...๖. ๑๓.๓ ด้านนโยบายด้านองค์กร

...๖. ๑๓.๔ ด้านนโยบายด้านผู้ปฏิบัติการ

**๘. ความสอดคล้องตามองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ ประการ คือ**

...๖.๑. **หลักประสิทธิผล** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถให้การดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้ต้องขังจิตเวชสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่ในเรือนจำได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

...๖.๒. **หลักประสิทธิภาพ (ความคุ้มค่า)** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ มีการจัดทำรายละเอียดความสำเร็จของการบริหารโครงการและมีการควบคุมกำกับโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

...๖.๓. **หลักการตอบสนอง** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมสุขภาพจิต และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของโรงพยาบาล

...๖.๔. **หลักการความรับผิดชอบ** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยสอดคล้องตามกฎระเบียบของหน่วยงาน

...๖.๕. **หลักการมีส่วนร่วม** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ การดำเนินงานมีการประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขและเรือนจำ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน และหาแนวทางและพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขัง จิตเวชในเรือนจำ

...๖.๖. **หลักความโปร่งใส** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ การดำเนินโครงการสามารถสรุปชี้แจงการดำเนินงานแบบหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับและยึดตามระเบียบของงานการเงิน

...๖.๗. **หลักการกระจายอำนาจ** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ มีการมอบหมายงานให้ทีมผู้รับผิดชอบดำเนินการที่ชัดเจนและมีหน่วยงานที่ผู้ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

...๖.๘. **หลักนิติธรรม** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างเท่าเทียมกันและมีการจัดสรรบุคคลากรให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง

...๖.๙. **หลักความเสมอภาค** สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ ในการดำเนินกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปฏิบัติจากทีมผู้จัดโครงการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

.../..๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ สิ่งที่โครงการนี้สอดคล้องคือ มีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างผู้จัดโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

๙. การประเมินผลความสำเร็จของโครงการประเมินผลจากความสำเร็จตัวชี้วัด ดังนี้ คือ

๑) ตัวชี้วัดผลงานโครงการ (Performance Indicator : PI) คือ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย

สูตรการคำนวณ ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่ร่วมโครงการ

$$\frac{\text{จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจริง} \times 100}{\text{จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด}}$$

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

๒) ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (Key Performance Indicator : KPI) คือ

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมในระดับมากขึ้นไป

สูตรการคำนวณ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

$$= \frac{\text{จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป} \times 100}{\text{จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด}}$$

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับและนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ

๑๖.๑ บุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำและทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

๑๖.๒ เจ้าหน้าที่เรือนจำมีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพจิต และการดูแลผู้ต้องขังจิตเวช

๑๖.๓ ผู้ต้องขังได้รับการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ





## โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม ๑๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชและเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชก่อนพ้นโทษในเรือนจำจังหวัดชุมพร



### วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชและเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชก่อนพ้นโทษในเรือนจำจังหวัดชุมพร โดยมี นายกริธา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำมีความรู้เรื่องโรคทางจิตเวช และการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเบื้องต้นในผู้ต้องขัง เตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลตนเอง หลังการพ้นโทษ และให้ผู้ต้องขังได้รับการติดตามคุณภาพชีวิตหลังพ้นโทษ กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ จำนวน ๕๑ คน ผู้ต้องขังจิตเวช จำนวน ๕๓ คน และหน้าที่ราชทัณฑ์ ๕ คน ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร





**โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบ  
ดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์**  
กิจกรรม ๑๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำการดูแลผู้ต้องขัง  
จิตเวชและเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชก่อนพ้นโทษในเรือนจำอำเภอลังสวน



## วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเรือนจำอำเภอลังสวน จัดประชุม  
เชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชและเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง  
จิตเวชก่อนพ้นโทษในเรือนจำอำเภอลังสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำมีความรู้  
เรื่องโรคทางจิตเวชและการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเบื้องต้นในผู้ต้องขัง เตรียมความพร้อมเรื่องการ  
ดูแลตนเองหลังการพ้นโทษ และให้ผู้ต้องขังได้รับการติดตามคุณภาพชีวิตหลังพ้นโทษ กลุ่มเป้าหมาย คือ  
เจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๕ คน อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ จำนวน ๔๐ คน และผู้ต้องขังป่วยจิตเวช  
จำนวน ๒๘ คน ณ เรือนจำอำเภอลังสวน อำเภอลังสวน จังหวัดชุมพร



